

TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022”

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/09/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, vào buổi chào cờ sáng ngày thứ 2 (03/10/2022), trường THCS Phúc Đồng long trọng tổ chức lễ khai mạc “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 với Chủ đề “ Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid - 19”

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự kiện quan trọng được tổ chức vào đầu tháng 10 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Hiện nay lứa tuổi thanh thiếu niên đang xa dần các thư viện, tủ sách, những nguồn kiến thức vô giá mà thay vào đó nhiều em say mê với các trò chơi online, facebook... Vì vậy “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” là dịp thức tỉnh các em, nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc.

Mở đầu buổi lễ, thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Tiếp theo, cô giáo Nguyễn Thu Huyền – tổ trưởng tổ Tự nhiên đại diện cho tập thể giáo viên hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, bạn Ngô Phương Thảo – HS lớp 9A2 cũng đã đại diện hơn 500 em học sinh nhà trường lên phát biểu hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Các cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Phúc Đồng đã được nghe cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài, giáo viên thư viện của nhà trường giới thiệu về những cuốn sách hay có thể tìm đọc. Đó đều là những cuốn sách vô cùng bổ ích đối với các em học sinh, giúp các em mở mang tri thức về mọi mặt của cuộc sống.

Tại buổi lễ, thầy giáo Dương Văn Tuynh – Hiệu trưởng nhà trường cũng đã đại diện trao tặng những phần quà động viên tới các cô giáo có HS đạt giải cấp thành phố, tham dự đội tuyển HSG của Quận và các cô giáo có thành tích tốt trong kì thi vào 10 năm học 2022-2023. Tiếp theo chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng- Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trao thưởng cho các bạn HS đạt giải cấp thành phố, tham dự đội tuyển HSG của Quận.

Kết thúc chương trình là những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi lễ:







VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM

03/10/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚC ĐỒNG

HƯỞNG ỨNG
TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
NĂM 2022
PHÚC ĐỒNG, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2022







Tác giả: Nguyễn Phương Hồng